

เรื่องเล่าเร้าพลัง

งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี....จากไม่รู้สู่ชนะเลิศ

ลำดับที่ ๓๕ นางสาววรรณิศา โตแสง ผ่านแล้ว.....ในที่สุดก็ได้รับราชการอย่างที่แม่ตั้งใจสักที ถึงแม้ อายุจะเข้าสู่วัย ๓๕ ปีแล้วก็ตาม นี่แหละที่ฉันใฝ่ฝันมาตลอดหลังจากที่อ่านหนังสือเรื่อง “บุลาภ” หนังสืออ่านนอกเวลาสมัยเรียนมัธยมที่เล่าถึงชีวิตของ “พัฒนากร” สาวน้อยเมืองกรุงฯ ที่ได้ลงไปให้การพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ชายแดนใต้ ฉันอ่านเป็นลิบๆ รอบ อ่านก็ครั้งก็จินตนาการว่าฉันเป็นนางเอกของเรื่องทุกที จนเป็นแรงบันดาลใจให้ตั้งใจสอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร)...ดีใจจัง ฉันทำได้แล้ว

แล้ววันที่เรียกตัวบรรจุก็มาถึง ฉันโชคดีที่ได้บรรจุในพื้นที่จังหวัดที่ใกล้บ้าน เก็บกระเป๋าเดินทางด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ มุ่งสู่อำเภอที่ห่างไกลที่สุดและมีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัด มีเพียงแค่ ๓ ตำบล พัฒนากร ๒ คนกับพัฒนากรอำเภออีก ๑ คน

แอนรับงานสตรีไปนะ พัฒนากรที่เลี้ยงรีบบอกฉันทันทีที่ฉันเข้าไปถึงห้องพัฒนาชุมชนอำเภอ เรื่องใหญ่แล้วละสิ ไม่มีความรู้เลย (นี่ยังไม่รวมงานการเงินและพัสดุที่เราได้รับอีกนะ) อำเภอเราก็ไกล แถมฉันก็เป็นพัฒนากรบรรจุใหม่ จะถามใครดี มีกันอยู่แค่ ๒ คน ก็ถามพี่เขานี้แหละ คำตอบก็คือ ให้เราศึกษาแฟ้มงาน พร้อมทั้งไฟล์งานที่พัฒนากรคนเก่าทำไว้ หรือถามที่จังหวัดเอานะ พร้อมทั้งให้เบอร์โทรศัพท์ของพัฒนากรคนเก่าไว้เสร็จสรรพ

หลังจากที่ฉันศึกษาแฟ้มงาน ไฟล์งาน และเข้าศึกษาระบบ sara ฉันจึงได้ทราบว่ามีอำเภอของเรา มีจำนวนโครงการที่ขอเงินทุนหมุนเวียนมากที่สุดของจังหวัด และมียอดหนี้ค้างชำระเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัดเช่นกัน นี่คงเป็นงานข้างของฉันแน่ๆ ฉันเริ่มศึกษางานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประสานพูดคุยกับคณะทำงานขับเคลื่อนฯ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีของแต่ละตำบล โชคดีที่เรามีแค่ ๓ ตำบล ถึงตอนแรกการทำงานจะติดๆ ขัดๆ ไปบ้าง แต่ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดที่คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำ ทำให้ฉันสามารถทำงานผ่านไปได้ด้วยดี

ในวันที่จังหวัดให้ฉันติดตามหนังสือ อะไรนะ “ทางนี้” เริ่มยังงี้ดี ฉันจะเริ่มยังงี้ดี ลนลานไปหมด พัฒนาการก็น้อย กลุ่มที่ขอกู้ก็เยอะ ต่อม ต่อมละกัน เพื่อนพัฒนากรที่มาบรรจุพร้อมกัน แต่คร่ำหวอดอยู่ในวงการงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมานานจากการเป็น อสพ. ต่อมช่วยพี่หน่อย พี่จะเริ่มจากไหนดี ต่อมแนะนำให้เราเริ่มจากตั้งสติก่อน แล้วแยกกลุ่มผู้กู้แต่ละตำบล เรียงลำดับความจำเป็นที่ต้องติดตามเร่งด่วนไล่ลงมา ทำแผนว่าเราจะติดตามกลุ่มไหนวันไหน เตรียมข้อมูลของกลุ่มที่กู้ให้พร้อม และประสานคณะทำงานขับเคลื่อนฯของแต่ละตำบล หลังจากนั้นนำคณะติดตามหนี้ฯ ของอำเภอลงพื้นที่ติดตามหนี้ตามแผนที่เราได้วางไว้

ฉันโชคดีมากที่ผู้นำสตรี หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ของแต่ละตำบลใจดีมาก ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี (อันนี้ก็เนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว เพราะลูกสาวของหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ตำบลเป็นนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอยู่บนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ หลังจากเลิกงานฉันจึงได้ไปชุกอยู่ที่บ้านเขา ทำอาหารกินกันและได้มีโอกาสพูดคุยงานไปด้วย) ทีมคณะทำงานขับเคลื่อนฯ พาลงพื้นที่ติดตามถึงแม้ว่า

พื้นที่จะอยู่ห่างไกลมาก บ้านแต่ละหลังตั้งอยู่ห่างกัน อำเภอมีสภาพพื้นที่เป็นป่าเขา สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยดี ครั้งหนึ่งฉันหาบ้านกลุ่มผู้กู้ไม่เจอ สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มี เลยถามคนแถวนั้นว่าบ้านนี้อยู่ตรงไหน เขาชี้ไปที่ตีนเขา แล้วบอกเราว่าโน่นตีนเขาไกล ๆ โน่น รถก็เข้าไปลำบากนะ แต่ฉันและทีมติดตามหนี้ก็ไม่เคยย่อท้อ ดั้นด้นเดินเท้าเข้าไป กลายเป็นเรื่องสนุกและประทับใจ ที่เราสามารถเข้าไปพูดคุยให้คำแนะนำและช่วยเหลือกลุ่มในการปรับโครงสร้างหนี้และสามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ในการติดตามหนี้ฉันได้ทราบปัญหาการค้างชำระหนี้ของแต่ละกลุ่มว่า ไม่ได้ตั้งใจจะไม่ชำระ แต่เกิดจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดบ้าง ราคาผลผลิตการเกษตรที่กู้เงินกองทุนฯ มาดำเนินงานราคาตกต่ำบ้าง สมาชิกในกลุ่มบางคนไม่ชำระบ้าง ฉันและคณะฯขับเคลื่อนจึงได้แนะนำให้กลุ่มที่กู้เงินดำเนินการปรับสภาพหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ และพักชำระหนี้ ตามมาตรการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ความช่วยเหลือ และนำสมาชิกของกลุ่มเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน เพื่อให้สามารถมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มจะได้ชำระหนี้สินได้ ซึ่งฉันภูมิใจมาก เพราะบางกลุ่มที่เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการงบบุคลากรสามารถชำระหนี้ได้ และยังพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพที่มีชื่อเสียงของอำเภอ

ผลการติดตามหนี้ของอำเภอทำให้อำเภอของเราสามารถติดตามหนี้ได้ จนมีหนี้ค้างชำระไม่เกินร้อยละตามที่กรมฯกำหนด สามารถสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ตามเป้าหมาย และกลุ่มองค์กรสตรีได้ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ตามที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตั้งเป้าหมายให้ แต่สิ่งที่ฉันภูมิใจมากที่สุดไม่ใช่แค่เพียงว่าเราสามารถติดตามยอดหนี้ได้ แต่เป็นการที่ฉันทำให้กลุ่มผู้ขอกู้เงินที่ค้างชำระหนี้มาอย่างยาวนาน เปิดใจ กล้าที่จะพูดคุยถึงสภาพปัญหา ไม่หนีปัญหา พร้อมทั้งจะทยอยใช้คืนเงินกู้ บางกลุ่มที่เคยปล่อยหนี้ค้างไว้ ก็เริ่มเดินเข้ามาหาฉันที่อำเภอเพื่อปรึกษาแนวทางในการชำระหนี้โดยที่ฉันไม่ต้องลงไปติดตาม เพราะเขารู้สึกว่าเราไม่ได้ทวงเงินอย่างเดียว แต่เราพร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหาด้วย

ใครจะไปเชื่อว่าในวันที่จังหวัดประกาศผลการคัดเลือกสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล กลุ่มอาชีพสตรีดีเด่น อำเภอของเราได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสำนักงานเลขานุการและคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ดีเด่นและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กลุ่มอาชีพสตรีดีเด่น เนื่องด้วยจังหวัดเห็นว่ามียอดหนี้และกลุ่มที่ขอกู้มากที่สุดแต่สามารถติดตามหนี้ได้ตามร้อยละที่กำหนด สตรีสมัครเป็นสมาชิกกองทุนตามเป้าหมายและกลุ่มองค์กรสตรีได้ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้เงินอุดหนุนโครงการสตรีให้เกิดประโยชน์ ต่อยอดให้สตรีมีกลุ่มอาชีพ ที่สำคัญยังวางแผนช่วยลดปัญหาหนี้เสีย โดยการให้แต่ละกลุ่มที่ขอกู้เงินต้องเพิ่มแผนในการชำระเงินคืนตามกำหนด ว่ากลุ่มผู้ขอกู้มีแผนอย่างไรในการชำระเงินคืน หากได้รับเงินกู้ไปแล้ว และให้ทีมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล แบ่งโซนพื้นที่ดูแลและติดตามกลุ่มผู้ขอกู้เงินภายในตำบลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือพร้อมทั้งติดตามหนี้ เมื่อกลุ่มเกิดรายได้แล้ว ซึ่งแผนดังกล่าวฉันได้คำชมจากนายอำเภอในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอด้วย

จากความไม่รู้ ผู้การศึกษาแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน ทำให้การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่สตรีอย่างแท้จริง

นางสาววรรณิศา โตแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี